

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามเงินตปท.-สินค้าโภคภัณฑ์, ตัวเลขศก.หนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงอ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลง หลังข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐฯ หนุนให้มีแรงซื้อดอลลาร์

*ดอลลาร์รักษาแรงบวกที่ทำไว้เมื่อคืนนี้ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังการเปิดเผยข้อมูลที่ดีที่สุด แม้ยูโรฟื้นตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการขยายยูโรมากเกินไป หลังการพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มเปลี่ยนไป

*สกุลเงินของประเทศส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เคนยา กับแรงกดดัน หลังจากข้อมูลที่แข็งแกร่งของเงินเม็กซิกัน ทำให้เกิดความวิตกว่า เงินอาจจะใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น เพื่อจัดการกับภาวะเงินเฟ้อในปีนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ชะลออุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ในที่สุด

*สหรัฐฯเปิดเผยวานนี้ว่า ยอดขายบ้านมือสองในเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 1 ปี ทำให้นักลงทุนมีข้ออ้างในการเข้าซื้อดอลลาร์ หลังจากเมื่อวันพุธ ดัชนีดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน

*ยูโรปรับตัวได้ดีที่สุดในบรรดาสกุลเงินต่างๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยูโรมีความคืบหน้า ในการหาทางออกสำหรับวิกฤติหนี้ยุโรป

*ความสำเร็จในการประมูลพันธบัตร จากประเทศที่มีหนี้สินสูง อาทิ โปรตุเกส และสเปน และความหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเห็นพ้องที่จะเพิ่มขนาดของกองทุนช่วยเหลือยูโรโซน ล้วนส่งผลให้ยูโรแข็งค่า และเทรเดอริในต่างประเทศกล่าวว่า ธนาคารกลางในเอเชีย เข้าซื้อยูโรในสัปดาห์นี้ด้วย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของตปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.5560 บาท

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.61/65 จาก 30.54/54 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.62/66 จาก 30.53/54 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.06/09 จาก 82.99 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3462/64 จาก 1.3471 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ดอลลาร์/เอเชีย ก็มี การ short covering ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ แล้ว commodity ก็ลงมาหมด หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดี ดอลลาร์สั้นๆ ก็คงยังแข็งได้ต่อ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐที่ออกมาในเชิงบวก เป็น ปัจจัยที่หนุนทิศทางดอลลาร์ให้แข็งค่าได้ต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อคืนดอลลาร์ หลังจากที่ย้ายไปในช่วงต้นสัปดาห์

ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทในวันนี้ จะมีแนวรับแรกอยู่ที่ 30.65 และแนวรับถัดไปที่ 30.70 ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 30.58

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้